

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. และมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ในเบื้องต้น ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งถัดไป

๒. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ จำนวน ๕ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๖ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ จำนวน ๓ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นายชาติชาย สุธิกุลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๓ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๙ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๑ คน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และขอให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จัดสรรบุคลากรในการทำงานตามความเหมาะสมและจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๔ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๓ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๓ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา จากเดิม เป็น “ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข” และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการจัดสรรบุคลากรในการทำงานตามความเหมาะสมและจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง เวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราคอนเวนชันและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมาย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยได้จัดแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย การมีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นต้น